



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๗๗

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว/
ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Education Cooperation Program : ECP-จีน) และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และหากสามารถดำเนินการได้ ควรกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยให้พิจารณาจากนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและกฎหมายระดับประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา นั้น

สำนักบริหารฯ ได้นัดหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ และสรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. การออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม มอบหมายให้สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการจัดทำใบประกาศนียบัตร และให้ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมฯ และอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม

๒. การออกใบรายงานผลคะแนนของหัวข้อที่เปิดการอบรม ให้สถานบริการฝึกอบรมฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยจัดทำใบรายงานผลคะแนนตามแบบฟอร์มใบรายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ ทั้งนี้ ให้ใช้สัญลักษณ์ของสถานบริการฝึกอบรมฯ เป็นลายน้ำ ปรากฏไว้ในเนื้อกระดาษ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร สำหรับสัญลักษณ์ด้านบนในรายงานผลคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ควบคู่กับสัญลักษณ์ของสถานบริการฝึกอบรมฯ และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการออกใบรายงานผลคะแนนของสถานบริการฯ ลงนามผู้ปฏิบัติ ควบคู่กับผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมฯ ลงนามผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ (ECP) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ให้กำหนดคำนิยามการให้ผลคะแนนที่ชัดเจน ตามเกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน และสามารถนำไปประทับตรามหาวิทยาลัย (ปั้มนูน) ได้ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

๓. ให้สถานบริการฝึกอบรมฯ ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าอบรมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาก่อนการเข้าร่วมโครงการพิเศษ

๔. การประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม การออกรหัสโครงการพิเศษ และการออกบัตรประจำตัวให้กับผู้เข้ารับการอบรม สำนักบริหารฯ จะดำเนินการตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ และให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

กข

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ